



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 25 มกราคม 2561

เรื่อง	สื่อ
1. ฤจะถึงเวลา กลับไปปลูกข้าวโพดรกป่า??	มติชน
2. เปิด2ปัจจัยทำภาคเกษตรไทยตกต้นทุนผลิตสูง-ถูกชาติคู่แข่ง	คม ชัด ลึก
3. กรมข้าวจัดหนัก'นาแปลงใหญ่' ตั้งเป้าปี'64เพิ่มการผลิตได้อีกกว่า30เปอร์เซ็นต์	แนวหน้า
4. 'กฤษฎา'ตั้งเป้าดันรายได้เพิ่มเกษตรหายจน	โพสต์ทูเดย์
5. กษ.จัดงานวันเกษตรแห่งชาติปี61เปิดโซนเรียนรู้ศาสตร์พระราชา	สยามรัฐ
6. ภาพข่าว: ฟันฟูสภาพป่าต้นน้ำ	สยามรัฐ
7. ตั้งเป้าเกษตรกรฟื้นความจนปี70	กรุงเทพธุรกิจ
8. ปลูกสถาบันเกษตรกรซื้อขายแข่ง 5 เสือ	กรุงเทพธุรกิจ
9. คอลัมน์ ข่าวสั้นเศรษฐกิจ: ปรับตัว	ไทยรัฐ
10. ผุดวอร์รูมไทยนิยม ตู-ป้อมคุมทัพเจาะรากหญ้า/กมธ.ยึด90วันอ้างปฏิรูปการเมือง	ไทยโพสต์
11. 'บิ๊กตู'ตั้งกก.ไทยนิยมยั่งยืนเร่งงานขับเคลื่อน	มติชน
12. จ่อคุมครองพืชพันธุ์ใหม่14รายการ เกษตรฯยับเฟิกถอนการจดทะเบียนพืช	แนวหน้า



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์มติชน

หัวข้อ : ฤจะถึงเวลา กลับไปปลูกข้าวโพดรกป่า??

วันที่ : พุธสัปดาห์ 25 มกราคม 2561

ฉบับที่ : 14564 หน้า : 15(บนซ้าย)

ฤจะถึงเวลา กลับไปปลูกข้าวโพดรกป่า??

ปัญหาของนโยบายรัฐเกี่ยวกับการนำเข้าข้าวสาลี 1 ส่วนต่อการซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 3 ส่วน แล้วเฉลี่ยใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อนักกลับกลายเป็นการเอื้อให้พ่อค้าพืชไร่ค้ากำไรได้เกินสมควร ขณะที่คนปลูกข้าวโพดไม่ได้อะไรขึ้นมาเลย ยิ่งทำให้รู้สึกหุดหู่ หน้าซ้ำผลพวงของการทำกำไรนั้นยังกระทบถึงต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรภาคปศุสัตว์ เดือดร้อนกันไปอีกกลุ่ม การทำกำไรของพ่อค้าไม่ใช่เรื่องผิด ทุกคนที่ทำธุรกิจย่อมต้องการผลกำไรเพื่อให้งานเดินต่อก้าวหน้า แต่ทำกำไรเท่าใดจึงจะเหมาะสม สอดคล้องกับกลไกตลาดและไม่ส่งผลเสียถึงเพื่อนร่วมห่วงโซ่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม คำว่า “กำไร” มันคงไม่ใช่ใครออกใคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าการทำกำไรนั้นมี “นโยบายรัฐ” เข้ามามีส่วนสนับสนุน เปิดช่องให้ดำเนินการได้

ถ้าจำไม่ผิด นโยบายนำเข้าข้าวสาลี 3:1 จะมีรายละเอียดของนโยบายด้วยการบังคับให้ผู้ผลิตอาหารสัตว์ต้องรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในระดับราคาที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด (แต่ไม่ได้บังคับพ่อค้าคนกลาง) ซึ่งราคาดังกล่าวมักจะสูงกว่าตลาดโลกเสมอ เช่น ปัจจุบันระบุให้ซื้อในราคา 8 บาท/กก. ขณะที่ข้าวโพดในตลาดโลกขายกันอยู่ราวๆ 4-5 บาท/กก. สูงกว่ากันเกือบเท่าตัว ดังนั้น ราคา 8 บาท ย่อมเป็นราคาที่เกษตรกรอยู่ได้

ต้องไม่ลืมว่าผู้ผลิตอาหารสัตว์ไม่ได้รับซื้อข้าวโพดจากเกษตรกรโดยตรงแต่อาศัยพ่อค้าพืชไร่ในการรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกร

นั่นหมายความว่าพ่อค้าเหล่านี้จะมีส่วนในการควบคุมปริมาณข้าวโพดและมีอำนาจในการกำหนดราคาด้วย หากราคาในประเทศสูงพ่อค้าก็สามารถใช้กลยุทธ์กลวิธีทุกรูปแบบในการนำข้าวโพดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาสวมสิทธิ์ข้าวโพดไทยและเก็บสต็อกไว้ทำกำไร

จากการสำรวจของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรพบว่าผลผลิตข้าวโพดของไทยมีเพียง 4.7 ล้านตัน ไม่เพียงพอต่อความต้องการที่ 8 ล้านตัน แต่กลุ่ม

พ่อค้าคนกลางกลับพยายามบิดเบือนว่าพื้นที่บางแห่งมีผลผลิตต่อไร่สูงถึงไร่ละ 1 ตัน พื้นที่ปลูกในไทยมีอยู่ราว 7.8 ล้านไร่ จึงน่าจะปลูกข้าวโพดได้ถึง 7.8 ล้านตัน ชัดกับความเป็นจริงโดยสิ้นเชิง ความพยายามในการบิดเบือนดังกล่าวเป็นไปเพื่อเปิดช่องให้สามารถนำเข้าข้าวโพดด้วยกลยุทธ์ดังกล่าวอีก 2 ล้านตันนั่นเอง เมื่อหมดฤดูกาลหรือเข้าสู่ช่วงที่เกษตรกรขายข้าวโพดออกไปหมดแล้ว ข้าวโพดทั้งประเทศก็จะอยู่ในมือพ่อค้าคนกลางทั้งหมด เมื่อผนวกกับนโยบายห้ามนำเข้าวัตถุดิบอื่นทดแทนหากไม่ซื้อข้าวโพดในประเทศ



ก่อน ยิ่งทำให้พ่อค้าคนกลางยิ้มร่าเพราะสามารถตั้งราคาขายให้โรงงานอาหารสัตว์ได้เท่าที่ต้องการ ฝ่ายโรงงานไม่ซื้อก็ไม่ได้ เพราะจะทำให้สายพานการผลิตต้องหยุดชะงัก ความเป็นธรรมอยู่ตรงไหน? หากไม่เร่งทบทวนปรับปรุงนโยบายดังกล่าวย่อมส่งผลเสียต่อภาคการเลี้ยงสัตว์ทั้งระบบ

การมุ่งทำกำไรอย่างหนักของกลุ่มพ่อค้า ส่วนหนึ่งน่าจะเกิดจากความยากลำบากในการค้าขาย เนื่องจากปัจจุบันผู้ผลิตอาหารสัตว์ที่มีธรรมาภิบาล มีการประกาศนโยบายไม่รับซื้อข้าวโพดที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ เพื่อรักษาสິงแวดล้อมและไม่สนับสนุนการบุกรุกป่าปลูกข้าวโพดเมื่อพ่อค้าไม่สามารถนำเอกสารสิทธิ์มาแสดงได้ก็จะไม่สามารถขายให้โรงงานที่ประกาศนโยบายนั้นได้ เกิดเป็นความอึดอัดในการทำการค้า จึงเลือกที่จะบีบสถานการณ์ด้วยวิธีนี้



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์มติชน

หัวข้อ : ฤจะถึงเวลา กลับไปปลูกข้าวโพดรูกป่า??

วันที่ : พุธสัปดาห์ 25 มกราคม 2561

ฉบับที่ : 14564 หน้า : 15(บนซ้าย)

การประกาศรับซื้อข้าวโพดที่มีเอกสารสิทธิ์เป็นสิ่งที่ดีที่จะช่วยลดการรุกรุกทำลายป่า มีบริษัทหลายแห่งร่วมดำเนินการเพื่อรักษาสีเขียวด้วยกัน แต่พอถูกกดดันเรื่องปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่เพียงพอตลอดจนนำเข้าวัตถุดิบทดแทนไม่ได้เพราะนโยบายของรัฐคือ

กระทั่งทำให้โรงงานอาหารสัตว์บางแห่งเริ่มเปลี่ยนจุดยืนเรื่องสีเขียวยุติ มีประกาศไปถึงพ่อค้าคนกลางว่าจะเปิดรับซื้อข้าวโพดที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ด้วย

นี่เท่ากับประเทศไทยเสียหายอีกหลายต่อ เช่น 1.การส่งออกสินค้าปศุสัตว์จะถูกห้ามนำเข้าโดยประเทศยุโรป เพราะห่วงโซ่ปศุสัตว์คือข้าวโพดที่ปลูกในพื้นที่รูกป่าทำลายสิ่งแวดล้อมคล้ายกรณีสินค้าประมง หากยุโรปเข้มมาตรการนี้เมื่อใดจะกระทบทั้งห่วงโซ่รวมถึงกลุ่มพ่อค้าคนกลางด้วยโดยปริยาย จึงเป็นเหตุผลที่ทุกคนในห่วงโซ่นี้ต้องร่วมมือพัฒนาการผลิตข้าวโพดให้มีมาตรฐานสิ่งแวดล้อมแทนที่จะมุ่งแต่ทำกำไรอย่างเดียว 2.ในพื้นที่ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดในที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์

ต่อไป 3.สิ่งแวดล้อมถูกทำลายเพิ่มและการฟื้นฟูป่าต้นน้ำที่ดำเนินมาหลายปีจะล้มเหลว 4.ผู้ไม่หวังดีต่อประเทศชาติจะประสบความสำเร็จในการบีบบังคับให้เกิดการละเลยประเด็นทำลายป่า มีการรับซื้อข้าวโพดที่ตรวจสอบที่มาไม่ได้เพิ่มขึ้น 5.เอ็นจีโอที่เคยเรียกร้องให้หยุดปลูกข้าวโพดรูกป่าคงได้เวลาลุกขึ้นมาทวงถามจุดยืนด้านสิ่งแวดล้อมอีกครั้ง มันก็จะพัลวันยุ่งเหยิงกันแบบนี้ไม่รู้จบ

ริบททวนนโยบายการนำเข้าข้าวสาลี 1 ส่วนต่อการซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 3 ส่วน เกษะครึ่ง มันมีทางออกและวิธีแก้ปัญหามากมาย โปรดอย่าปล่อยให้ทุกอย่างบานปลายและส่งผลกระทบต่อเสียดุลในวงกว้างมากไปกว่านี้เลย

สมคิด เรืองณรงค์



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก

หัวข้อ : เปิด2ปัจจัยทำภาคเกษตรไทยตกต้นทุนผลิตสูง-ถูกชาติคู่แข่งแซง

วันที่ : พุธที่ 25 มกราคม 2561

ฉบับที่ : 5916 หน้า : 6(ล่างขวา)

จากการคาดการณ์ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เศรษฐกิจไทยในปี 2561 มีแนวโน้มขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.8 โดยมีค่าใช้จ่ายภาครัฐเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ ตามกรอบรายจ่ายลงทุนภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2561 ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ขณะที่ภาคการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) คาดว่าในปี 2561 ผลผลิตสินค้าเกษตรน่าจะเพิ่มขึ้น ภายใต้อัตราต้นทุนที่ลดลง ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งผลให้ราคาสินค้าต่อครัวเรือนเป็นรายสินค้าจะมีการเติบโตเพิ่มขึ้น หากไม่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ กำลั้งซื้อในประเทศและต่างประเทศไม่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และการเบิกจ่ายงบประมาณ และแผน

ยอด โดยติดตามเทรนด์การใช้เงินต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง พร้อมสร้างระบบร่วมมือศึกษา ติดตาม คัดเลือก ประเมินผลการพัฒนาเทคโนโลยีระหว่างภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มประชาสังคมและกลุ่มเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง”

ดร.นิพนธ์ กล่าวตอนหนึ่งระหว่างการนำเสนอผลงานวิจัยในงานสัมมนา “แนวทางการปรับตัวของภาคเกษตรกรไทยรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของไทย” ที่โรงแรมเซ็นจูร์ พาร์ค ด.ราชปรารภ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจในกลุ่มอาเซียนที่มีความคล้ายคลึงกันได้แก่ ข้าว ยางพารา ปาล์มมัน และมันสำปะหลัง

กล่าวยอมรับว่า จากประสบการณ์การเข้าไปลงทุนในเวียดนามของซีพี ในช่วงแรกของการเข้าไปในทุกประเทศย่อมมีปัญหา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการสำรวจทำความเข้าใจ โดยเฉพาะในเรื่องของกฎหมายและการตลาดแบบเจาะลึกของแต่ละประเทศว่าเป็นอย่างไรก่อนจะเริ่มเข้าไปลงทุน

“เวียดนามมีข้อได้เปรียบ ความมั่นคงทางการเมือง การสืบทอดนโยบาย มีขีดความสามารถในการเจรจาการค้าสูง เวียดนามจะเจรจากับทุกประเทศ การปรับตัวและแก้ไขข้อจำกัดอย่างรวดเร็ว เรียนรู้และปรับตัวเร็ว



เปิด2ปัจจัยทำภาคเกษตรไทยตก ต้นทุนผลิตสูง-ถูกชาติคู่แข่งแซง

ลดต้นทุน และปรับเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูก และการเพาะปลูกพืชที่เหมาะสม สัมฤทธิ์ผล จะส่งผลให้รายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน ในแต่ละรายสินค้า

ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยแนวทางการปรับตัวของภาคเกษตรกรรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของไทย โดย **ดร.นิพนธ์ พ่วงศกร** นักวิจัยเกียรติคุณสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และคณะ ที่ระบุว่าภาคเกษตรไทยมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องปรับตัว เนื่องจากความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรไทยกำลังลดลงเรื่อยๆ จากสาเหตุ 2 ประการ ได้แก่ ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นและต้นทุนของความสามารถที่เคยมีกำลังถูกชาติคู่แข่งไล่ทัน

“แล้วเราจะปรับตัวกันอย่างไร อย่างแรกต้องพัฒนาโครงสร้างเกษตรทั้งระบบและพัฒนาตัวรายสินค้าด้วย ต่อมาให้ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเกษตรให้มีความแม่นยำ ทันเวลาและต้องเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณะอย่างทั่วถึง สุดท้ายรัฐจำเป็นต้องทุ่มทุนวิจัยและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ รวมทั้งพัฒนาต่อ

ขณะเดียวกันยังมีหลายประเทศที่เป็นปัญหา เนื่องจากนโยบายรัฐที่ไม่เอื้อต่อนักลงทุน อย่างเช่นอินโดนีเซีย ขณะที่รัฐบาลพม่าก็ได้ออกกฎหมายลงทุนโดยอนุญาตให้ร่วมทุนค้าปลีก-ค้าส่งกับนักลงทุนในประเทศได้ แต่ติดปัญหาการจำกัดการเปลี่ยนที่นาเป็นเกษตรอื่นๆ จะมีปัญหาหากและต้องใช้เวลา และยังมีปัญหาโครงการพื้นฐาน อาทิ ถนนคั่นแคบ ไฟฟ้าดับบ่อยและยังมีกระแสชาตินิยมอีกด้วย

“อย่างซีพีที่ไปลงทุนในพม่าก็เล่นบทโลว์โปรไฟล์ เพราะกลัวกระแสชาตินิยม ขณะที่เวียดนามซีพีดูจะยิ่งใหญ่มาก รัฐบาลสนับสนุนเต็มที่ คนเวียดนามก็ชอบสินค้าของซีพี หรือแม็สคิงโปรและมาเลเซียจะกดดันอินโดนีเซียกับปัญหาหมอกควัน แต่ความสลับซับซ้อนของปัญหาเช่นความยากจนทำให้ไม่สามารถแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพได้ เช่น

เดียวกับหมอกควันทางภาคเหนือของไทย”

นักวิจัยทีดีอาร์ไอกล่าว ขณะที่ **มนตรี สุวรรณโพธิ์ศรี** ซีอีโอซีพี(เวียดนาม)



มนตรี สุวรรณโพธิ์ศรี

แรงงานยังอยู่ในคนรุ่นหนุ่มสาวในสัดส่วนสูง มีประชากรเติบโตปีละ 1 ล้านคน” ซีอีโอซีพี(เวียดนาม)กล่าวถึงการลงทุนในเวียดนาม ส่วน **ชยาวรรณ จงวัฒนา** ผู้อำนวยการส่วนสินค้าเกษตร กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ระบุว่า การเปิดเสรีอาเซียน เปิดโอกาสให้ทุกประเทศนำเข้าหรือส่งออกสินค้า



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก

หัวข้อ : เปิด2ปัจจัยทำภาคเกษตรไทยตกต้นทุนผลิตสูง-ถูกชาติคู่แข่ง

วันที่ : พุธที่ 25 มกราคม 2561

ฉบับที่ : 5916 หน้า : 6(ล่างขวา)

เสรี และภาษีเป็นศูนย์ ขณะที่สินค้าเกษตรเป็นสถานการณ์ที่พิเศษ เพราะอาเซียนมีสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมคล้ายคลึงกัน จึงมีสินค้าเกษตรเหมือนกัน จึงเป็นคู่แข่งกันเอง ขณะที่ทุกประเทศรวมถึงไทย ต้องคุ้มครองสินค้าเกษตรของประเทศตนเอง (รวมถึงอเมริกา สหภาพยุโรป) ต้องดูแลเกษตรกร เป็นประเด็นที่อ่อนไหว

“เป็นเรื่องที่ยากในการเจรจาการค้าเข้าไปต่อรองเปิดตลาด หรือเปิดรับสินค้าเขาเข้ามา แต่ละประเทศมีสินค้าอ่อนไหว เช่น กัญชามีศัตรูพืช ไม้ตัดดอก สิงคโปร์เป็นข้อยกเว้น มีข้อจำกัดน้อย เพราะกำหนดให้ประเทศทำหน้าที่เป็นเทรดเดอร์ เป็นศูนย์กลางการค้า แต่สิงคโปร์ใช้เรื่องมาตรฐานและคุณภาพเข้ามาจับ สำหรับสินค้าที่อ่อนไหวสูงมากในอาเซียน คือ ข้าว น้ำตาล โดยข้อตกลงเรื่องการค้าเสรี กำหนดภาษีน้อยลง แต่มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีกลับมีสูงขึ้น” ผู้อำนวยการส่วนสินค้าเกษตร สรุปทั้งท้าย

● สุรัตน์ อัดตะ / www.komchadluek.net ●



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันที่ : พุธสัปดาห์ 25 มกราคม 2561

จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า

ฉบับที่ : 13424 หน้า : 8(บนขวา)

หัวข้อ : กรมข้าวจัดหนัก'นาแปลงใหญ่' ตั้งเป้าปี'64เพิ่มการผลิตได้อีกกว่า30เปอร์เซ็นต์

กรมข้าวจัดหนัก'นาแปลงใหญ่'

● ตั้งเป้าปี'64เพิ่มการผลิตได้อีกกว่า30เปอร์เซ็นต์

นายสุวัฒน์ เจียรทรงมัน รองอธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยภายหลังสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ว่าสำหรับโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2561 เป็นโครงการตามนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้การสนับสนุนชาวนามีการรวมกลุ่มมีการบริหารจัดการร่วมกันในการผลิตและจำหน่ายโดยมีตลาดรองรับที่ชัดเจน อีกทั้งยังสามารถให้ชาวนาลดต้นทุนการผลิตเพิ่มศักยภาพการผลิตทำให้ผลผลิตได้มาตรฐาน ซึ่งการดำเนินงานภายใต้โครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินงานทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีเป้าหมายดำเนินงานใน 71 จังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 2,350 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1,172 กลุ่ม และกลุ่มใหม่ จำนวน 1,178 กลุ่ม มีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนให้ได้ไม่น้อยกว่า 1,000 บาทต่อตัน และเพิ่มผลผลิตในข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวเป็น 420 กิโลกรัมต่อไร่ ในข้าวหอมปทุมธานีและข้าวไม่ไวแสงเป็น 720 กิโลกรัมต่อไร่ มีการบริหารจัดการด้านการตลาดและการบริหารจัดการของชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน โดยมีกิจกรรมในการดำเนินงานที่มีการบูรณาการร่วมกับอีก 7

หน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงพาณิชย์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) นายสุวัฒน์ กล่าวต่อไปว่า โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการดำเนินงานโครงการระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2560-2564 มีเป้าหมายจำนวน 18,800 แปลง พื้นที่ 19 ล้านไร่ ซึ่งทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวของไทยได้กว่า 30 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมด โดยในปี 2561 มีเป้าหมายดำเนินการจำนวน 2,350 แปลง โดยเป็นการดำเนินการแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรฯ นอกจากนี้ยังมีการต่อยอดการดำเนินงานแปลงใหญ่ในรูปแบบโครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ โครงการนำร่องการบริหารจัดการนาโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรกรรม โครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวเพื่อสุขภาพ : พันธุ์ กข 43 และโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร เป็นต้น

'กฤษฎา'ตั้งเป้าดันรายได้เพิ่มเกษตรกรหายจน

โพสต์ทูเดย์ - “กฤษฎา” ลงพื้นที่มอบนโยบายภาคอีสาน ตั้งเพิ่มรายได้เกษตรกร หวังปี 2570 เกษตรกรหายจน 3.9 ล้านคน

นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยระหว่างลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรฯ ในระดับพื้นที่ จ.อุบลราชธานี ว่า ขอให้ข้าราชการทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวกันและให้ขยับลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมประชาชน โดยตั้งเป้าหมายไว้ 5 เรื่อง คือ 1.เกษตรกรไทยจะต้องหลุดพ้นจากความยากจน โดยจะมีรายได้มากกว่าในปัจจุบันอย่างน้อย 1 เท่าตัวภายในปี 2565 และภายในปี 2570 ครอบครัวเกษตรกรไทยในบัญชีคนยากจน 3.9 ล้านคนจะหมดไป

2.ระบบสหกรณ์และวิสาหกิจการ

เกษตรต้องเข้มแข็ง สามารถปกป้องเกษตรกรไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ 3.เกษตรกรไทยเป็นชุมชนเข้มแข็ง 4.ไทยสามารถผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 100% ภายในปี 2565 และผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ 60% ภายในปี 2570 และ 5.ข้าราชการเกษตรเป็นเพื่อนคู่คิดของเกษตรกร

“ที่ผ่านมารัฐบาลแก้ไขปัญหาคายากจนของเกษตรกร ซึ่งบกลางปี 2561 ที่กระทรวงเกษตรฯ จะได้ 3 หมื่นล้านบาท จะเอามาช่วยแก้ปัญหาให้เกษตรกร โดยเฉพาะการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร การสร้างอาชีพที่ยั่งยืน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างสำรวจความต้องการช่วยเหลือของเกษตรกรที่จะเสนอเข้ามา ซึ่งกระทรวงได้เตรียมแผนการช่วยเหลือพัฒนาอาชีพ” นายกฤษฎา กล่าว

นายกฤษฎา กล่าวว่า จะมีโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อทดแทนการปลูกลาย เพื่อส่งเสริมเกษตรกรเข้าร่วมโครงการมีเป้าหมาย 3 แสนไร่ ทั้งนี้ให้โอกาสสวนยางทุกช่วงอายุเข้าโครงการ แม้เกษตรกรบางรายอยากเปลี่ยนอาชีพก็สามารถเสนอโครงการเข้ามาได้ ■

กษ.จัดงานวันเกษตรแห่งชาติปี61 เปิดโซนเรียนรู้ศาสตร์พระราชา

กษ. : นายสัตวแพทย์ธนิตย เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวราวุธ ชูธรรมธัช รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ดร.ดำรงศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน และ ผศ.รัชช ชมภูนิช รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมแถลงข่าวการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี2561 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ

นายสัตวแพทย์ธนิตยกล่าวว่า ปีนี้ กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดงานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 26 มกราคม-3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 และได้รับพระกรุณาจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า

ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีเสด็จพระดำเนินไปเป็นองค์ประธาน ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561

ด้าน นายวราวุธ ชูธรรมธัช รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า การจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชา พัฒนาเกษตรไทย 4.0” เป็นการเทิดพระเกียรติและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา ตามแนวพระราชดำริ โดยมีไฮไลต์สำคัญ คือ การจัดแสดงนิทรรศการศาสตร์พระราชา แบ่งเป็น 4 โซน ได้แก่ โซนศาสตร์พระราชาด้านพืช โซนศาสตร์พระราชาด้านดิน โซนศาสตร์พระราชาด้านน้ำและโซนศาสตร์พระราชาด้านส่งเสริมอาชีพ นอกจากนี้ ยังมีจำหน่ายสินค้าข้าวจากกลุ่มชาวนา และ Young Smart Farmer Farm shop ให้เลือกซื้อจากผู้ผลิตโดยตรง ซึ่งการจัดงาน ในปีนี้เชื่อว่าจะทำให้เกษตรกร และผู้เข้าชมงานสามารถมองเห็นแนวทางการพัฒนาเกษตรไทยให้ก้าวไปสู่ 4.0 ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น



ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำ...ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำในพื้นที่ที่ถูกบุกรุกทำการเกษตร เพื่อออกแบบและพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริคนอยู่กับป่า และหลักการพัฒนามิสังคมอย่างยั่งยืน ณ ดอยเสมอดาว อุทยานแห่งชาติศรีน่าน จังหวัดน่าน เมื่อเร็วๆ นี้

ตั้งเป้าเกษตรกรพ้นความจนปี70

กรุงเทพธุรกิจ ● กฤษฎา ประกาศ
ปี 70เกษตรกรไทยต้องพ้นความยากจน
เริ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นเท่าตัวในปี 65
พร้อมปลุกใจเจ้าหน้าที่ปฏิรูปภาคเกษตร
ทั้งระบบ สู้ผลกระทบจากการค้าเสรี

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผย
ในการลงพื้นที่สัมมนาการขับเคลื่อน
นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติที่จ.อุบลราชธานี
พร้อมด้วยนายลักษณ์ วจนานวัช
นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ว่าภาคการเกษตรของไทยในปัจจุบัน
มาถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญซึ่งเป็นผลกระทบ
จากการค้าเสรีจะเห็นได้ชัดในเรื่องประมง
ที่ทั้งอุตสาหกรรมจะต้องปรับเปลี่ยน
ทั้งระบบเพื่อให้สามารถส่งออกได้อย่าง
เป็นที่ยอมรับของสากล และคาดว่า
จะมีสินค้าเกษตรอื่นๆ ตามมา เช่น
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา เป็นต้น

ดังนั้นเพื่อให้ภาคเกษตรของไทย
สามารถอยู่ได้ท่ามกลางการแข่งขัน
ที่รุนแรงและกระทบที่เกิดขึ้นเป็นความ
ท้าทายที่ต้องก้าวผ่านไปให้ได้การปฏิรูป
ภาคการเกษตรต้องปรับวิถีคิดวิธีทำงาน
ใหม่ เปลี่ยนแนวคิดในการทำงาน
จากการส่งเสริมการผลิต เป็นนักวางแผน
การเกษตรการผลิตให้มีคุณภาพและ
เพียงพอต่อความต้องการของทั้งหมดเพื่อ
มุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือเกษตรกรไทย
จะต้องหลุดพ้นจากความยากจนโดยจะมี
รายได้มากกว่าในปัจจุบันอย่างน้อย
1 เท่าตัวภายในปี 2565 และภายในปี
2570 ครอบคลุมเกษตรกรไทยในบัญชี
คนยากจนจะหมดไป

ขณะเดียวกัน ระบบสหกรณ์
และวิสาหกิจการเกษตรต้องเข้มแข็ง
สามารถปกป้องเกษตรกรไม่ให้ถูกเอารัด
เอาเปรียบ และเกษตรกรไทยจะเข้าสู่
ระบบสหกรณ์ทุกครัวเรือน เกิดสังคม
และชุมชนเกษตรกรไทยแบบพออยู่

พอเพียงอย่างทั่วถึง และประเทศไทย
สามารถผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
100 % ภายในปี 2565 และผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์ 60 % ภายในปี 2570

ปัจจุบันไทยผลิตและส่งออก
สินค้าเกษตรอันดับต้นของโลก GDP
ภาคเกษตร 6 แสนล้านบาท คิดเป็น 6%
ของ GDP รวม เกษตรกรไทยส่วนใหญ่
ยังยากจน หรือ ประมาณ 5.1 ล้านคน
จากประชากรภาคเกษตร 23.59 ล้านคน
และลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย 3.9 ล้านคน
ซึ่งมีปัญหาหนี้สิน ขาดทุนไม่รู้ระบบ
การตลาด โครงสร้างตลาดสินค้าเกษตร
และตลาดปัจจัยการผลิตถูกควบคุมโดย
ผู้ประกอบการรายใหญ่ ระบบสหกรณ์
ยังไม่เข้มแข็งพอ จำนวนมากขาดความ
เป็นมืออาชีพแต่ด้วยความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีการเกษตร เอาชนะ
ข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ ดิน ฟ้า อากาศ
เราควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
กับการเพาะปลูกได้

ปลุกสถาบันเกษตรกรซื้อขายแข่ง5เสือ

กรุงเทพธุรกิจ ● “กฤษฎา” ปลุกสถาบันเกษตรกรซื้อขายแข่งเอกชนเป็นสื่อตัวที่ 6 เล็งสร้างโรงงานแปรรูปขึ้นต้นคาคาถั่วไหมราคาสูง หลังเศรษฐกิจจีนฟื้นน้ำมันดิบราคาพุ่ง

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนม.ค.- มี.ค 2561 ทั้ง 3 ประเทศผู้ผลิตยางพารา คือ ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซียอยู่ระหว่างปรับลดการส่งออกยางรวมประมาณ 350,000 ตันเพื่อให้ปริมาณยางในตลาดโลกปรับลดลงอย่างเฉียบพลัน โดยทั้ง 3 ประเทศจะใช้กฎหมายในการดำเนินการของแต่ละประเทศสมาชิกอย่างจริงจัง

สำหรับไทย ได้ออกประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2561 เรื่อง กำหนดปริมาณจัดสรรเนื้อยางสำหรับการส่งออก พ.ศ.2561 โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542 และประเทศมาเลเซียจะดำเนินการภายใต้ Malaysia Rubber Board ซึ่งมีกฎหมาย

ควบคุมการส่งออกเช่นเดียวกับประเทศไทยและด้านประเทศอินโดนีเซียดำเนินการโดย Gabungan Perusahaan Karet Indonesia Rubber Association of Indonesia: GAPKINDO ร่วมกับกระทรวงต่างประเทศทั้งนี้แต่ละประเทศจะมีสัดส่วนในการควบคุมการส่งออกซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณพื้นที่ปลูกและผลผลิตของแต่ละประเทศ โดยไทยมีสัดส่วนลดการส่งออกประมาณ 2.3 แสนตัน

นอกจากนี้ทั้ง 3 ประเทศมีเป้าหมายที่จะเพิ่มการใช้ยางภายในประเทศตนเองมากขึ้น จะเห็นได้จากที่มาเลเซียนำร่องเป็นประเทศผู้ผลิตที่นำร่องแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมากขึ้น จนเป็นผู้นำด้านการส่งออกถุงมือยางของโลก และรัฐบาลไทยมีนโยบายเร่งส่งเสริมนวัตกรรมและสนับสนุนให้มีการใช้ยางพาราภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น

ขณะนี้ มีหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐที่รองรับนำยางพาราไปใช้ในรูปแบบต่างๆ เช่น ถนนยางพารา สนามกีฬา

บลิ๊กปูพื้น ปูสระน้ำ รวมถึงที่นอน และหมอน จากยางพารา เป็นต้น ตั้งเป้าการใช้ยางของหน่วยงานรัฐประมาณ 200,000 ตัน ในปี 2561

นายกฤษฎายังกล่าวว่าการรับฟังความเห็นจากเกษตรกรผู้ปลูกยางภาคอีสาน พบว่าการผลิตยางในแถบนี้เป็นยาก้อนถ้วยหรือคัพฟอร์มที่มีราคาต่ำกว่าเมื่อเทียบกับยางชนิดอื่นๆ ดังนั้นตามแผนการในช่วงกลางปี ที่กระทรวงเกษตรมีสัดส่วน 3 หมื่นล้านบาท จะนำมาใช้ส่งเสริมการสร้างโรงงานแปรรูปยางขึ้นต้น เพื่อชะลอการจำหน่ายไว้จนกว่าราคาจะประะเพิ่มขึ้น ซึ่งมั่นใจว่าเศรษฐกิจในพื้นที่ตัว เบาะราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นเกิน 50 ดอลลาร์ต่อบาเรล นั้น จะส่งผลให้แนวโน้มราคายางปรับเพิ่มอย่างแน่นอน

หลังจากที่สถาบันเกษตรกร หรือองค์กรเกษตรกร สามารถแปรรูปขึ้นต้นไปแล้ว องค์กรเหล่านี้จะเป็นผู้ประกอบการเข้าซื้อขายแข่งขันกับภาคเอกชนอื่นๆ กลายเป็นสื่อตัวที่ 6 จากปัจจุบันที่มีอยู่ 5 สื่อ



ปรับตัว: นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีและ สหกรณ์เปิดเผยว่า ตลาด การค้าเสรีในปัจจุบันส่ง

ผลกระทบต่อให้การส่งออกสินค้าเกษตร มีคู่แข่งในตลาดโลกมากขึ้น จึงต้องเร่งพัฒนาเกษตรกรให้สามารถอยู่ได้ท่ามกลางการแข่งขันที่ รุนแรงในมาตรการต่างๆ อาทิ เปลี่ยนแนวคิดจากการส่งเสริมการผลิต เป็นนักวางแผนการเกษตร.

ผุดวอรัรมไทยนิยม

ตู-ป้อมคุมทัพเจาะรากหญ้า/กมธ.ยึด90วันอ้างปฏิรูปการเมือง

ไทยโพสต์ • “บิ๊กตู” จัดทัพ “ไทยนิยม ยั่งยืน” นั่งเป็นแม่ทัพเอง ระดม รมต. ชรก. ผบ.เหล่าทัพ ขับเคลื่อนงานระดับพื้นที่ จัด “จนท.ความมั่นคง ปราชาญชาบ้าน จิตอาสา” เข้าทุกหมู่บ้าน ตีปี๊บแก้ 3 ปัญหา ศก. ลังคมและความมั่นคง กมธ.เคาะขยายเวลาบังคับใช้กฎหมายเลือกตั้ง 90 วัน ยันมีเหตุผลเพื่อปฏิรูปการเมือง “เทพเทือก” หนุนเลือกตั้งเมื่อไหร่ก็ได้ขอให้บริสุทธิยุติธรรม “เพื่อแก้ว” โวยสมหัวโกงกฎหมายขณะที่สภ.รัฐจันไทยต้องจัดเลือกตั้งโดยเร็ว

มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า เมื่อวันที่ 23 ม.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 21/2561 เรื่องแต่งตั้ง “คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ระบุว่า ด้วยนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 16 ม.ค.61 ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการขับเคลื่อนการทำงานในระดับพื้นที่ตามแนวทางประชารัฐ โดยให้ส่วนราชการ หน่วยงานที่มีหรือจะมีโครงการ/กิจกรรมลงดำเนิน การในพื้นที่ระดับตำบล หมู่บ้าน ใช้ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบลเป็นแกนหลัก และให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงาน สนับสนุน กลไกขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน

ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามคำสั่งดังกล่าว และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

อ่านต่อหน้า 12

ผุดวอรัรม

ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) รวมทั้งยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นคงของชาติ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการในระดับต่างๆ โดยมีองค์ประกอบในระดับต่างๆ และมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยนิยม ยั่งยืน องค์ประกอบมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ, พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง, นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์, นายวิษณุ เครืองาม, พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธาน ขณะที่กรรมการประกอบด้วย นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมต.ประจำสำนักฯ รมว.การคลัง รมว.การต่างประเทศ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา รมว.การพัฒนาสังคมฯ รมว.เกษตรและสหกรณ์ รมว.คมนาคม รมว.ทรัพยากรฯ รมว.ดิจิทัลฯ รมว.พลังงาน รมว.พาณิชย์ รมว.แรงงาน รมว.วัฒนธรรม รมว.วิทยาศาสตร์ฯ รมว.ศึกษาธิการ รมว.สาธารณสุข รมว.อุตสาหกรรม

รวมถึงผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และปลัดกระทรวงอีก 18 กระทรวง ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการ

พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน รมว.มหาดไทย เป็นกรรมการและเลขานุการ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รมต.ประจำสำนักฯ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และรองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ รวมทั้งสิ้น 61 คน

จัด จนท.ลุยทุกหมู่บ้าน

โดยมีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบาย และแนวทางในการบูรณาการขับเคลื่อนงาน/โครงการของส่วนราชการของหน่วยงานต่างๆ ที่มีเป้าหมายดำเนินการในพื้นที่ในระดับหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมกันตามแนวทางประชารัฐ อำนวยการในการพัฒนา แก้ไขปัญหาในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงในพื้นที่ อำนวยการในการสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สนับสนุนในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล/ชุมชน แต่งตั้งอนุกรรมการ คณะทำงานในการปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

นอกจากนี้ แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับอำเภอ ให้นายอำเภอทุกอำเภอ แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับอำเภอ องค์ประกอบมีนายอำเภอ เป็นประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการ ระดับอำเภอที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ เป็นกรรมการ และหัวหน้า

กลุ่มงานบริหารงานปกครองที่ทำการอำเภอ รวมถึงพัฒนาอำเภอเป็นกรรมการและเลขานุการร่วม

โดยมีอำนาจหน้าที่บูรณาการและจัดทำแผนการลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศของโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงในพื้นที่อำเภอ ขับเคลื่อนการสร้างวามตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สันับสนุนการปฏิบัติงานของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล

ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล ให้นายอำเภอทุกอำเภอ แต่งตั้งทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จำนวน 7-12 คน โดยมีองค์ประกอบคือ ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่หน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ ปราชญ์ชาวบ้าน จิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ในพื้นที่ อำนาจหน้าที่ เป็นชุดปฏิบัติงานในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงในพื้นที่หมู่บ้าน เป็นชุดปฏิบัติงานในพื้นที่ในการสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

อนึ่ง ให้ทุกกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนและทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ทุกระดับ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ที่รัฐสภามีการประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีนายวิทยา ผิวผ่อง ประธาน กมธ.วิสามัญฯ ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อพิจารณา ทบทวนร่าง พ.ร.บ.เป็นครั้งสุดท้าย ก่อนจะมีการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้วาระ 2-3 ในวันที่ 25 ม.ค.

ภายหลังการประชุม นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ กมธ.วิสามัญฯ กล่าวว่า กมธ.

ยืนยันหลักการตามมาตรา 2 เรื่องการขยายระยะเวลาบังคับใช้กฎหมายให้มีผลเมื่อพ้นจาก 90 วัน นับจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา ไม่มีการแก้ไขหลักการขยายเวลาบังคับใช้กฎหมายออกไป 120 วัน ตามกระแสข่าว โดยให้ผู้ที่เสนอขยายเวลาเป็น 120 วัน ไปลงวนคำแปรญัตติต่อที่ประชุม สนช.ในวันที่ 25 ม.ค. ประเด็นที่คาดว่าจะมีการถกเถียงกันอย่างมามี 3 เรื่อง คือ 1.มาตรา 2 เรื่องการขยายเวลาบังคับใช้กฎหมายเป็น 90 วัน 2.มาตรา 35 เรื่องการตัดสิทธิการเข้าสมัครรับราชการสังกัดรัฐสภาเป็นเวลา 2 ปี ต่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. 3.การให้แสดงมหรสพระหว่างการหาเสียงได้ อย่างไรก็ตาม ยังเชื่อมั่นว่าที่ประชุม สนช.จะให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวในวันที่ 25 ม.ค.

อ้างเพื่อปฏิรูปการเมือง

นายทวีศักดิ์ สุททาทิน โฆษก กมธ.วิสามัญฯ กล่าวว่า เป็นการประชุมเพื่อเตรียมกำหนดตัวบุคคลทำหน้าที่นำเสนอเหตุผลการแก้ไขกฎหมายในแต่ละมาตรา โดยสรุปจะมีแก้ไขทั้งสิ้น 30 มาตรา การเสนอให้ขยายเวลาบังคับใช้กฎหมายออกไป 90 วันนั้น ยืนยันว่ามีเหตุผลจริงๆ เป็นเรื่องการปฏิรูปการเมือง แต่ขอต้องการนำเสนอข่าวของสื่อที่หลงประเด็นไปตามพรรคการเมือง ที่จ้องโจมตีประเด็นการยืดเวลาอย่างเดียว แต่ไม่มองเรื่องความพยายามปฏิรูปพรรคการเมืองให้ประชาชนเป็นเจ้าของพรรคอย่างแท้จริงในการเข้าไปเป็นสมาชิกพรรค กำหนดตัวผู้สมัครอย่างแท้จริง ตามหลักการไพรมารีโหวต ที่พรรคการเมืองเขาไม่ยกปฏิรูปเปลี่ยนแปลงอะไร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับความเห็นของสมาชิกสนช.นั้น เสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยให้ขยายเวลาบังคับใช้กฎหมายออกไป 90 วัน เพราะเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อให้พรรคการเมืองได้เตรียมตัวทำกิจกรรมทางการเมืองเช่น การเปิดประชุมพรรค การทำไพรมารีโหวต การส่งผู้สมัครเลือกตั้ง ได้ทันตามกรอบเวลา โดยเห็นว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม ไม่มากไม่น้อยเกินไป ส่วนเสนอให้มีการขยายเวลาบังคับใช้กฎหมายออกไป 120 วัน ตามที่มีผู้ลงวนคำแปรญัตตินั้น เริ่มมีสมาชิก สนช.เห็นคล้อยกับแนวทางนี้มาก

ขึ้น เพราะเกรงว่าระยะเวลา 90 วันที่ขยายไปอาจไม่เพียงพอ เพราะขั้นตอนระบบไพรมารีโหวตนั้น พรรคการเมืองต้องใช้เวลาดำเนินการมากในการคัดเลือกผู้สมัครในพื้นที่ จึงควรเผื่อเวลาให้มีมากขึ้นจาก 90 วัน อย่างไรก็ตาม เสียง สนช.ที่สนับสนุนให้ขยายเวลา 90 วัน ยังมีสัดส่วนมากกว่าในระดับหนึ่ง เพราะล่าสุดทำที่ของ คลสข.ยังยืนยันให้ขยายเวลาเพียง 90 วัน เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้โจมตีมากไปกว่านี้

นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ สมาชิก สนช. กล่าวถึงกรณีกรณีกมธ.ร่าง พ.ร.บ.เลือกตั้ง ส.ส. มีมติขยายเวลาการบังคับใช้กฎหมายไป 90 วันว่า วันที่ 25 ม.ค. สนช.จะพิจารณาเรื่องนี้ และทุกคนรอฟังเหตุผลในการขยายเวลาดังกล่าว ส่วนตัวคิดว่า การขยายเวลา 90 วัน ก็น่าจะพอสมควร กมธ.ให้เหตุผลว่าเพื่อให้พรรคการเมืองมีเวลาดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายพรรคการเมืองได้ และจะมีความพร้อมมากขึ้น เป็นเรื่องที่ สนช.จะต้องตัดสินใจซึ่งน้ำหนักดู อย่างไรก็ตาม เท่าที่ดูจากเงื่อนไขแล้วอาจจะขยับไปไม่มาก และเป็นไปได้ว่าจะอาจแค่ 1 เดือน เพราะ สนช.ต้องพิจารณากฎหมายให้เสร็จภายในวันที่ 26 ม.ค.นี้ และหากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)จะแย้งได้ ต้องเป็นประเด็นที่ขัดรัฐธรรมนูญ ซึ่งเห็นว่าประเด็นที่แก้ไข รวมทั้งเรื่องขยายเวลาไม่ขัด

สำหรับกรณีที่พรรคการเมืองไปร้องผู้ตรวจการแผ่นดินให้ส่งตีความคำสั่ง คลสข.ที่ 53/2560 อาจขัดรัฐธรรมนูญนั้น นายสมคิดกล่าวว่า รัฐธรรมนูญรับรองไว้แล้วว่าการใช้มาตรา 44 สามารถทำได้ หากไปร้อง เชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญคงยก ดังนั้นไม่ว่าเนื้อหาในมาตรา 44 จะเป็นอย่างไร แต่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความคุ้มครอง ดังนั้นจึงไม่น่าจะมีผลอะไร

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีพรรคเพื่อไทย ออกแถลงการณ์คัดค้านการขยายเวลาบังคับใช้ร่าง พ.ร.บ.เลือกตั้ง ส.ส. ว่า ข้าราชการวิสามัญฯ ไม่ขอออกความเห็นในเรื่องนี้ เพราะเป็นเรื่องของ สนช. ที่จะมีการพิจารณากฎหมายนี้ในวันที่ 25 ม.ค. การทำงานทุกอย่างมีขั้นตอนอยู่แล้ว ทาง สนช.ก็ยังไม่ทราบว่าจะมี

การปรับแก้หรือไม่ ซึ่งเมื่อเข้าที่ประชุมใหญ่มีทางอยู่ 3 ทาง คือ 1.ตามร่างเดิมที่ให้กฎหมายมีผลบังคับใช้ในวันถัดไปหลังมีมติเห็นชอบ 2.ตามที่ กมธ.ฝ่ายข้างมากเสนอให้เลื่อนการบังคับใช้กฎหมายออกไป 90 และ 3.ตามที่ฝ่าย กมธ.ฝ่ายข้างน้อยเสนอให้เลื่อนไป 120 วัน ซึ่งก็อาจจะกระทบโรดแมป และอาจต้องเลื่อนการเลือกตั้งออกไปอีกประมาณ 1 เดือน เชื่อว่าทุกคนเข้าใจในส่วนนี้

นายวิรัตน์ กัลยาศิริ หัวหน้าทีมกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ยากจะเข้าใจตามที่ คลสข. รัฐบาล และ สนช. ชี้แจงการขยายเวลาแบบที่ได้สืบจะเอาศอก สิ่งที่เป็นตัวเร่งในทางลบต่อรัฐบาลนี้ ทำให้ลดความน่าเชื่อถือจากประชาชน คือ การพูดอย่าง ทำอย่าง ซ้ำๆ หลายครั้งขอให้รัฐบาลพูดความจริงออกมาตรงๆ จะเลื่อนไปกี่วัน และอย่างไร ถ้ามีวโททกรายวันจะมีแต่ผลลบ ตัวเร่งสำคัญคือปากท้องของพี่น้องประชาชนคนจนจะอดตายกันทั้งประเทศ เป็นปัจจัยลบต่อรัฐบาลนี้อย่างรุนแรง และหยุดโทษนักการเมือง อย่าโทษรัฐบาลก่อน ต้องโทษรัฐบาลนี้ และโทษตัวเองที่ไม่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้พี่น้องอยู่ดีกินดีได้ จึงต้องเปิดเผยความจริงออกมาว่ารัฐบาลต้องการอะไรกันแน่ พูดอย่างทำอย่างแบบนี้ไม่เป็นผลดีกับใครทั้งสิ้น

สหรัฐจี้เลือกตั้งโดยเร็ว

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ แกนนำกลุ่ม กปปส. กล่าวถึงกรณีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความคำสั่ง คลสข.ที่ 53/2560 เรื่องการแก้ไขกฎหมายพรรคการเมือง ที่นายสุเทพสนับสนุนให้แก้ไขว่า ตนกับพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน เหมือนป่อน้ำกับแม่น้ำ ตนไม่วิจารณ์ เพราะลาออกมาแล้ว ส่วนการเลื่อนเลือกตั้งอีก 90 วัน ไม่เป็นไร เลือกตั้งเลือกเมื่อไรก็ได้ แต่ขอให้การเลือกตั้งนั้นบริสุทธิ์ยุติธรรม ได้คนดีมาทำหน้าที่แทนประชาชน ส่วนที่หลายฝ่ายมอง

ว่าจะมีการสืบทอดอำนาจ ก็ต้องมองด้วยหัวใจที่เป็นธรรม อย่าไปมองด้วยอคติหรือหัวใจที่ทำตัวเป็นฝ่ายค้าน เพราะตนไม่ใช่ฝ่ายค้าน

เมื่อถามต่อว่า หากมีการเลือกตั้ง จะมีตัวแทนของ กปปส.หรือไม่ นายสุเทพกล่าวว่า ยังไม่ทราบว่าจะมีใครตั้งพรรคการเมืองบ้าง ต้องรอให้ถึงเวลา ส่วนตนจะสนับสนุนฝ่ายใดหรือไม่ เมื่อถึงเวลาจะบอก ตนเป็นคนตรงไปตรงมา เปิดเผยชัดเจน

วันเดียวกัน พรรคเพื่อไทยออกแถลงการณ์คัดค้านการเลื่อนระยะเวลาการบังคับใช้ พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ออกไปอีก 90 วันว่า เป็นมติของ กมธ.ชุดเจตนาของรัฐธรรมนูญ มีวาระทางการเมืองแอบแฝง เป็นการกระทำที่ไม่สุจริต และทำเพื่อประโยชน์ทางการเมืองของกลุ่มผู้มีอำนาจ เปิดช่องให้มีการสืบทอดอำนาจและอยู่ในตำแหน่งต่อไป ขาดความชอบธรรม และขาดความรับผิดชอบต่อประชาชน ผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย โดย คลสข.ได้ใช้กลไกและเทคนิคหรือกិณิหารทางกฎหมายหลายครั้งที่ทำให้เข้าใจได้ว่าต้องการอยู่ในอำนาจให้ยาวนานที่สุด และมีใช่เป็นการใช้อิณิหารทางกฎหมายเท่านั้น แต่ถือเป็นการ "การโกงกฎหมาย" ที่เดียว จะทำให้การปลดล็อกพรรคการเมืองเพื่อจัดประชุมใหญ่ต้องเลื่อนออกไปอีก 90 วันด้วย

"ทำให้ คลสข. สนช. รวมถึงองค์กรในเครือข่ายได้อยู่ในอำนาจต่อไป เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการเมือง และได้รับผลตอบแทนจากงบประมาณแผ่นดินในหลายตำแหน่ง เปิดโอกาสให้หัวหน้า คลสข.ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ใช้ทรัพยากรของรัฐในการหาเสียงล่วงหน้าต่อไปได้เรื่อยๆ ทำให้กลุ่มการเมืองนี้มีเวลาเตรียมการสำหรับส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งถึงหนึ่งปีเต็ม ขณะที่พรรคการเมืองเดิมยังไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ การที่หัวหน้า คลสข.และนายก

รัฐมนตรีได้ประกาศไว้ต่อประชาชนและนานาชาติและยืนยันคำประกาศดังกล่าวอยู่บ่อยครั้งว่าจะมีการเลือกตั้งในเดือน พ.ย. 2561 การเลื่อนกำหนดวันเลือกตั้งออกไป จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นทั้งในประเทศและต่อนานาชาติอย่างมีนัย" แถลงการณ์ระบุ

ขณะที่นายจินเลี่ยน บอนนาร์โดซ์ โฆษกสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย กล่าวว่า จุดยืนของประเทศไทยยังไม่เปลี่ยนแปลงกรณีการเลือกตั้งในประเทศไทย โดยเฉพาะในเรื่องของการที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แสดงพันธกรณีต่อสาธารณชนในการจัดให้มีการเลือกตั้งไม่เกินเดือนพฤศจิกายน 2561 หรือภายในปีนี้ ทั้งนี้ ประเทศสหรัฐ รอให้ประเทศไทยคืนสิทธิเส้นทางประชาธิปไตยให้ประชาชนโดยผ่านการเลือกตั้งอย่างเสรี และยุติธรรมโดยเร็วที่สุด เพื่อที่สหรัฐและประเทศไทยกลับคืนความสัมพันธ์ สร้างความสัมพันธ์กลับมาดังเดิม รวมทั้งไทยจะกลับมาเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งในภูมิภาค.

'บิกตู' ตั้งกก.'ไทยนิยมยั่งยืน'เร่งงานขับเคลื่อน

เมื่อวันที่ 24 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 21/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยนิยมยั่งยืน ลงวันที่ 23 มกราคม 2561 เนื้อหาสรุปว่า ด้วยนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการขับเคลื่อนการทำงานในระดับพื้นที่ตามแนวทางประชารัฐ โดยให้ส่วนราชการ หน่วยงานที่มีหรือจะมีโครงการกิจกรรมลงดำเนินการในพื้นที่ระดับตำบล หมู่บ้าน ใช้ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบลเป็นแกนหลัก และให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงาน สนับสนุนกลไกขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน

ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามคำสั่งดังกล่าว และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) รวมทั้งยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นคงของชาติ โดยอาศัยอำนาจตามความ

ในมาตรา 11(6) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการในระดับต่างๆ โดยมีองค์ประกอบในระดับต่างๆ และมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1.คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยนิยมยั่งยืน 61 คน มี นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการ โดยมีรัฐมนตรีแต่ละกระทรวง ผู้ว่าฯกทม. ปลัดกระทรวงทุกกระทรวง ผู้บัญชาการเหล่าทัพ เป็นกรรมการ

คณะกรรมการดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ กำหนดนโยบายและแนวทางในการบูรณาการขับเคลื่อนงานโครงการของส่วนราชการของหน่วยงานต่างๆ ที่มีเป้าหมายดำเนินการในพื้นที่ในระดับหมู่บ้าน ชุมชนร่วมกันตามแนวทางประชารัฐ

2.คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน มีอำนาจหน้าที่ประชุมถ่ายทอดนโยบายและ

กรอบแนวทางการปฏิบัติแก่คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบลโดยอำนวยการ กำกับ และติดตามการพัฒนา แก้ไขปัญหาในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงในพื้นที่จังหวัด

3.คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยนิยม ยั่งยืน ระดับอำเภอ ให้นายอำเภอทุกอำเภอแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยนิยม ยั่งยืน ระดับอำเภอ องค์ประกอบมีนายอำเภอ เป็นประธานกรรมการ โดยมีอำนาจหน้าที่บูรณาการและจัดทำแผนการลงพื้นที่ของทีมงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศของโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

4.ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยนิยม ยั่งยืนระดับตำบล ให้นายอำเภอทุกอำเภอแต่งตั้งทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยนิยม ยั่งยืน จำนวน 7-12 คน โดยมีองค์ประกอบคือ ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ หน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ ประชาชนชาวบ้านจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ในพื้นที่ อำนาจหน้าที่ เป็นชุดปฏิบัติงานในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงในพื้นที่หมู่บ้าน

จ่อคุ้มครองพืชพันธุ์ใหม่14รายการ

เกษตรฯขยับเพิกถอนการจดทะเบียนพืช23ฉบับรวด

นายธนิต อเนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตรโดยสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช ได้จัดการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชขึ้น เนื่องจากมีวาระการประชุมสำคัญที่จะต้องพิจารณาหลายเรื่อง อาทิ ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า การเพิกถอนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนพืชใหม่ 23 ฉบับ รวมทั้งกำหนดชนิดพืชที่พันธุ์พืชใหม่สามารถขอรับความคุ้มครอง 14 รายการ ประกอบด้วย ไม้ มะพร้าว พืชสกุลยาสูบ พืชสกุลหญ้าหนวดข้าว พืชสกุลกาแฟ พืชสกุลกุหลาบ พืชสกุลดาวเรือง กระเจี๊ยบเขียว อะโวคาโด กล้ายไม้สกุลซิมิเดียม กล้ายไม้สกุลรองเท้านารี พืชสกุลบานชื่น อินทผลัม และพืชสกุลหน้าว

นายธนิต กล่าวต่อว่า เมื่อมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชแล้ว การดำเนินงานของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช จะดำเนินไปตามแผนงานที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช ที่เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงการคลัง เช่น แผนการจัดอบรมให้ความรู้ด้าน

กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช และแนวทางการดำเนินงานของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชให้กับชุมชนและเกษตรกร เพื่อให้มีความรู้ด้านกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์พันธุ์พืช นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการรวบรวมข้อมูลชุมชนที่มีการอนุรักษ์พันธุ์พืชพื้นเมืองซึ่งหากมีคุณสมบัติเป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น ชุมชนสามารถยื่นจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นได้โดยชุมชนเป็นเจ้าของ

สำหรับประเด็นที่ว่า เมื่อมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่แล้ว อนุกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่มีหน้าที่ยกร่างกฎหมายลำดับรอง เช่น ประกาศกฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เสนอชนิดพืชให้เป็นพันธุ์พืชใหม่ที่จะได้รับการคุ้มครองเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกร นักปรับปรุงพันธุ์คิดค้นพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ๆ ด้วยการให้สิทธิความเป็นเจ้าของ ส่งผลให้มีพันธุ์พืชที่หลากหลายให้เกษตรกรได้เลือกใช้ และเมื่อมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป และพันธุ์พืชป่าแล้ว ชุมชนที่มีพันธุ์พืชที่มีคุณสมบัติเป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น และต้องการจดทะเบียนจะต้องผ่านการพิจารณาถ่วงถ่วงจากคณะกรรมการชุดนี้ก่อนนำเสนอคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช

พิจารณาเห็นชอบต่อไป

นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ในประเด็นที่จะมีการเพิกถอนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ 23 ฉบับนั้น เป็นการเพิกถอนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนพืชใหม่เนื่องจากผู้ทรงสิทธิไม่ชำระค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ขณะที่พันธุ์พืชใหม่มีการคุ้มครองอยู่ เกษตรกรประชาชน สามารถปลูกขายผลผลิตและเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ต่อพันธุ์ในฤดูถัดไปได้ รวมถึงนำพันธุ์ใหม่นั้นไปใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ศึกษา วิจัยต่อยอดได้อย่างเสรี เพียงแต่ห้ามมิให้ผลิตขายเป็นส่วนขยายพันธุ์หากไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิ ส่วนพันธุ์พืชใหม่ที่ถูกเพิกถอนสิทธิคุ้มครองแล้ว เกษตรกรประชาชนทั่วไป จะสามารถปลูกขายผลผลิตเก็บพันธุ์ไว้ปลูกและผลิตขายเป็นส่วนขยายพันธุ์ได้โดยไม่ผิดกฎหมาย

ส่วนการกำหนดชนิดพืชที่พันธุ์พืชใหม่สามารถขอรับความคุ้มครอง 14 รายการจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อนักปรับปรุงพันธุ์พืช เกษตรกร นักวิจัย ที่ปรับปรุงพันธุ์ใหม่ในพืชทั้ง 14 ชนิดดังกล่าว สามารถยื่นจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ได้ และจะได้รับสิทธิความเป็นเจ้าของในพันธุ์พืชของตนเอง